



PROJECT

**Mang đến không khí sạch và trong lành
Nâng cao chất lượng cuộc sống**

CLIENT

Kim Đô PoliCity

MARKET / TIME

Vietnam

APPLICATION

Khu đô thị

RANGE

ziaino®

Mang đến không khí sạch và trong lành Nâng cao chất lượng cuộc sống

Nhân viên và khách hàng sẽ được làm việc trong môi trường thoải mái: Đến thăm đô thị Kim Đô PoliCity là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Điều này có được là nhờ cơ sở vật chất được nâng cấp với hệ thống điều hòa đem lại chất lượng không khí tốt nhất. Quản lý khu đô thị Kim Đô Policity đặc biệt ưu tiên bảo vệ sức khỏe của nhân viên thông qua cải thiện chất lượng không khí, hạn chế vi khuẩn phát triển, nhằm duy trì một không gian xanh, trong lành. Vì vậy, khu đô thị Kim Đô Policity đã lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tích hợp công nghệ nanoe™ X của Panasonic nhằm mang lại không khí sạch hơn, trong lành hơn, giúp mọi người nâng cao hiệu suất làm việc.

Chất lượng không khí ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của nhân viên.

Như chúng ta đã biết, chất lượng không khí ở Việt Nam hiện nay ở mức báo động, môi trường đặc biệt là không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy, đảm bảo chất lượng không khí trong toàn bộ không gian làm việc luôn là ưu tiên hàng đầu của Kim Đô Policity. Việc chọn hệ thống điều hòa không khí phù hợp là vô cùng quan trọng. Công nghệ nanoe™ X của Panasonic chính là một cách đầu tư hợp lý vừa giúp làm sạch không khí, hạn chế nấm mốc trong thời tiết ẩm ướt, lại ức chế các tác nhân gây dị ứng, mang đến không gian sống và làm việc thoải mái trong bầu không khí trong lành.

Không khí sạch giúp cải thiện hiệu suất làm việc.



Công nghệ nanoe™ X của Panasonic sử dụng hơi nước hoặc hơi trong không khí để tạo ra gốc Electrolyzes Hydroxyl (OH), giúp ức chế vi khuẩn, vi rút và khử mùi, từ đó thanh lọc không khí cho môi trường sạch sẽ, dễ chịu hơn. Do đó, nhân viên và khách hàng có thể hoàn toàn an tâm khi biết rằng các thành phần độc hại trong không khí đã được kiểm soát, nhằm tạo ra môi trường thoải mái và an toàn, từ đó nâng cao hiệu suất làm việc.

Không khí sạch mang lại sự thoải mái.



Một môi trường tốt để sinh sống và làm việc được đánh giá không chỉ qua cơ sở vật chất, con người, mà còn bởi chất lượng không khí. Vì vậy, Kim Đô Policity luôn đảm bảo không khí trong lành, mang đến sự an tâm cho nhân viên cũng như khách hàng khi đến xem căn hộ mẫu. Máy điều hòa không khí công nghệ nanoe™ X của Panasonic giúp cải thiện chất lượng không khí và môi trường, với mong muốn giúp người Việt được sống trong môi trường có chất lượng không khí tốt nhất; để mọi người có thể tận hưởng sự thoải mái khi làm việc và thu hút thêm khách hàng cho doanh nghiệp của chủ đầu tư.

Giải pháp và công nghệ được áp dụng.

Kim Do Policity sử dụng điều hòa không khí âm trần 4 hướng gió, cung cấp luồng không khí mát lạnh 360 độ, đưa không khí lan tỏa khắp không gian. Với thiết kế phẳng nằm ngang, điều hòa không khí âm trần 4 hướng gió sẽ được lắp đặt vừa vặn gọn gàng trên trần mà không ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của tòa nhà. Hơn nữa, thiết bị còn được trang bị công nghệ nanoe™ X để hạn chế vi khuẩn, mang lại một môi trường sống và làm việc thoải mái. Như tên gọi, kích thước nano của những hạt nanoe™ X trong công nghệ của Panasonic cho phép chúng xâm nhập sâu vào bề mặt nội thất mềm như vải, sofa và thảm.

Các sản phẩm đã được lắp đặt:

Hệ thống điều hòa trung tâm VRF

Chế độ mát và sưởi 2 chiều Dòng FSV-EX ME2: 13 bộ

Dàn lạnh VRF

Âm trần 4 hướng gió dòng U2: 35 bộ

Âm trần nổi ống gió dòng F2: 13 bộ

Điều hòa treo tường dòng K2: 2 bộ

Điều hòa cục bộ thương mại

Âm trần 4 hướng gió không Inverter R32: 21 bộ

Âm trần 4 hướng gió Inverter R410A: 3 bộ

Hệ thống điều khiển

Bộ điều khiển trung tâm: 1 bộ

Điều khiển riêng lẻ: 56 chiếc

List of Products

· zaiino®

PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM

Văn phòng Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà Charmvit,
Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Đà Nẵng: Tầng 16, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 1 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng Cần Thơ: Tầng 16, Tòa nhà Xô Số Kiến Thiết Cần Thơ, Số 29
Cách Mạng Tháng Tám, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Văn phòng TP. Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà E-town 1,
Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.



PANASONIC AIR-CONDITIONING VIỆT NAM

Website: panasonic.com/vn/air-solutions

PROClub: panasonic.proclub.global



[airconpanasonicglobal](https://www.youtube.com/airconpanasonicglobal)

Số điện thoại tư vấn: 1800 1593